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นายรัชพล ไกยสินธ์ุ ปลัดเทศบาล : ได้เชิญ นายอนัตน์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

กล่าว~ดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายอนันต์มาตหงสาประธานสภาเทศบาลฯ :ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรี่อง ที ป่ระธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

๑.เรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑~~ ขอให่ทุกท่านช่วยกันดูแลตัวเอง และให้กำลังใจ 

ทีมหน่วยแพทย์ ทีมสาธารณสุข ทีม อสม. และฃอให้ช่วยกันสอดส่องดูแล ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาซน 

ประชุม : - ร บัทราบ - 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง ร บัรองรายงานการประซุม สมัยสามัญ สมัยที ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมีอ 

ว นัจันทร์ ที  ่๑๗ พฤษภาค~J พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มติทีประซุม : - ร บัรอง - 

ระเบียบวาระที ๓ กระทู้ถาม ' 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : ด ว้ยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ส่งกระทู้ถาม ๒ เรื่อง จึงขอให้ 

สมาซิกสภาเทศบาลฯ ที ต่ัง้กระทู้ถามได้อภิปรายต่อที่ประชุมและขอให้ทางผู้บริหารได้ตอบข้ออภิปรายของ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายบุญสวย พ นัธ์ุสาง สมาซิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : ได้อภิปรายดังนี้ 

๑.เรื่องรถขุดเจาะปอบาดาล ด ว้ยรถขุดเจาะปอบาดาล ได้จัดซื้อมาเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้อง 

ประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล แต่ตนเห็นว่าปัจจุ~นรถขุดเจาะปอบาดาล 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนำไปใซ้งานอย่างอื่น ซึง่ยังไม่มีการเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯเพื่อขอความ 

เห็นชอบ 
หากรถชำรุดก็ควรซ่อมบำรุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่หากทางผู้บริหารต้องการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพหรือนำไปใช้งานอย่างอื่นก็ควรจะขอมติจากสภาเทศบาลฯเสียก่อน 



นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : ขอให้ผู้บริหารตอบข้อซักถามของสมาซิกสภาเทศบาลฯ 

นายวรรณชัย มาตย์วิเศษนายกเทศมนตรีฯ: เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯท่านสมาซิกสภาเทศบาลฯและ 

ผ้เูข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านบุญสวย ~นธ์ุสาง ได้อภิปรายเรื่องการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ขุดเจาะปอบาดาลเพื่อนำไปใช้งานอย่างอื่นนั้น ตนขอนำเรียนต่อที่ประชุมเพื่อทราบ 

~นี้ 

~องรถขุดเจาะปอบาดาล ในส่วนของรถขุดเจาะปอบาดาลจะแยกออกเป็น รถยนต์ และเครื่องขุด 

เจาะปอบาดาลไม่ได้เป็นครุ~ณ่ฑ์ตัวเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นครุภัณฑ์รถยนต์ ั ีอกีส่วนเป็นครุภัณ่ฑ์เครื่องขุดเจาะ 

ปอบาดาล แยกกันต่างหาก อี กทั้ง รถยนตไม่ได้มีการเปลี่ยนสภาพแต่อย่างใดแต่เพื่อความสะดวกในการทำ 

ความสะอาด เช็คสภาพรถยนต์ จึงจำเป็นต้องยกเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลออกก่อน และเช็คสภาพการใช้งาน 

ของรถยนต์ก็อาจจะมีการใช้งานอย่างอื่นบ้าง เมื่อทำความสะอาด เช็คสภาพการใช้งานของรถยนต์ เมื่อเห็นว่า 

สามารถใช้งานได้ตามปกติดีแล้วก็จะนิามาใช้งานในส่วนของการขุดเจาะปอบาดาลเซ่นเดิม 

อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่รั่บผิดชอบงานขุดเจาะปอบาดาลได้ขอลาออก ในตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ขุดเจาะปอ 

บาดาล และเครื่องขุดเจาะชำรุดค่อนข้างมาก อาจจะด้วยอายุการใช้งานและการใช้งานค่อนข้างหนักจึงทำให้ 

ประสิทธิภาพในการขุดเจาะลดน้อยลง 

นายใเณูสวย พ นัธ์ุสาง สมาซิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒: ขอบคุณสำหรับการตอบข้ออภิปราย เรื่องรถขุดเจาะ 

บ่อบาลดาลทางสมาชิกสภาเทศบาลฯก็ไม่ได้ติดใจเพียงอยากทราบว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ซึง่ตนอยากให้ยังคงมีการให้บริการพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อยู่ เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ดี 

และได้อภิปรายเรื่องการจัดซื้อเคมีภัณฑในการกำจัด และไล่แมลง (โรคลัมปีสกีน) ในส่วนนี้ตนอยาก 

ทราบว่าจัด่ซื้อจำนวนกี่ขวด ราคาต่อขวด เป็นจำนวนเงินงบประมาณเท่าไหร่ และใครมีส่วนในการจัดซื้อจัด 

จ า้งบ้ๅง 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาล ฯ : ขอให้ผู้บริหารตอบข้ออภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายสมัย ก นัหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ : เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่านในเรื่องนี้ทางผู้บริหารได้มอบหมายให้นายประสิท~ สม สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ เป็น 

ผ้ปูระสานงานับทางปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน และปศุสัต~~หวัดิ่ร้อยเอ็ด เกี่ยวกับเรื่องตํว่เคมี~ณฑ์ ที่

สามารถบรรเทาและปัองกั~รคระบาดในวัวหรือโรคลัมปีสกีน ที ก่ำล งัระบาดในขณะนี้ จึงขอให้นายประสิท~ 

สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ 



นายประสิท~ สม สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ :เรียนประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาลฯ 

และผู้เข้ๅร่วมประซุมทุกท่าน ในส่วนของการจัดซื้อเคมีภัณฑ์นั้น จำนวนเคมีภัณฑ์~สั่งซื้อ จํจำนวน ๓๒ ขวด 

ราคา ขวดละ ๗๕๐ บาท เป็นจำนวนงบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท เป็นราคาตาม~องตลาด แต่เป็นราคาที่ถูก 

ที สุ่ดแล้ว 

นายบุญสวย พ นัธ์ุสางสมาชิกสภาเทศบาลฯเขต๒:ได้ซักถามต่อ~ประซุมในการที่ผู้บริหารได้มอบให้ 

สมาซิกสภาเทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นผิดหรือไม่ ตนคิดว่ามันผิดระเบียบ ตนไม่อยากให้ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯเข้าไปมีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้~ เนการจัดหา~สดุดีกว่า 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาล ฯ :ขอให้นิติกรได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องนี้ 

ให้ที่ประชุมทราบ 

นายศุภากฤช ข่าขันมะลี นิติกร: เรี่นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน ในส่วนนี้ตามที่ท่านบุญสวย พ นัธ์ุสาง สมาซิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ได้นำเรียนไปเบื้องต้นนั้น 

คือจะมีกฎหมาย อยู่ ~ ต วั คือกฎหมายว่าด้วยการจัด่ซื้อจัดจ้าง และกฎหมาย ปปช. ก็จะเป็นในส่วนของการมี 

ส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรา ๒๗๖ คือจะห้ามให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้าราชการทางการเมือง ห า้มให้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียในเรื่องของสัญญาจ้าง หรือการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกระบวนการที่องค์กรของเราไปทำสัญญาจ้างกับ 

บุคคลภายนอก เพราะเกรงจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน เข้าข่ายฐานทุจริตต่อหน้าที่ ในส่วนที่ท่านบุณูสวย 

พ นัธ์ุสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ นำเรียนในเบื้องต้นถือเป็นแนวทางในการtองกันตนเอง ก็ขอให้ระมัดระ~น 

ข อ้นี้ด้วย ตนเข้าใจว่าเป็นงานเร่งด่วน และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน เข้ามาเพื่อมีจุดประสงค์ที่จะ 

ซ่วยเหลือพี่น้องประชาซน แต่ก็ขอให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายต่างๆด้วย ครับ 

นายบุญสวย พ นัธ์ุสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒:ได้เพิ่มเติมเ~ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

คือ คอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับพี่น้องประซาชนประสานกับผู้บริหาร ให้ดำเนินการแกไขปัณูหาให้กับพี่น้อง 

ประชาชน ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร การใช้งบประมาณ ของทางผู้บริหารว่าใช้งบประมาณให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดหรือไม่ การตั้งเทศบัญญ~ที่นำไปควบคุมเรื่องต่างๆที่จะนำไปปฏิบ~ นั น่คือหน้าที่ของสมาซิก 

สภาเทศบาลฯ ในส่วนของกา'~ลงมือปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

อีกเรื่องคือ เรื่องที่นายกเทศมนตรีได้บริจาคซื้อท่อระบายนํ้าให้กับ ~านผือฮี หมู่ที่ ๒ นัน้ ตนคิดว่ามัน 

ผิดเพราะตามกฎหมายการเลือกตั้งได้กำหนดว่า ก่อนและหลังการเลือกตั้ง ๖ เดือน ห า้มบริจาคเงินเกิน 

๓,๐๐๐ บาท หรือการให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ ตนเป็นห่วงเกรงว่าอาจจะอยูในห่วง ๖ เดือนนี้ ซึง่มันผิดต่อ 

9, ระเบียบ กฎหมายการเลือกตัง 



,~: 

นางสาวประภาศรี หงษ์ทะนี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ :เรียนประธานสภาเทศบาลฯ คณะ้บริหาร สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของเรื่องการบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ 

ครอบครัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ คือในส่วนนี้เป็นเงินที่พี่น้องชาวตำบลดงแดงได้ร่วมบริจาคมาเพื่อให้ 

ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ~านดงแดง ที ต่้องกักตัว ตนเห็นว่าเงินมันเหลือและ 

ได้หารือกับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแดงแล้ว เห็นสมควรที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้อง 

ประซาซนบ้านผือฮี ที ต่้องกักตัวเช่นกัน ในส่วนนี~ม่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณใดๆของเทศบาล และไมใช่เงิน 

ส่วนตัวทั้งหมดแต่อย่างใด 

นายบุญสวย พ นัธ์ุสาง สมาซิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒:ในส่วนนี้ตนเข้าใจ แต่ที่ตน~วงติง คือเรื่องที่นายกเทศมนตรีฯ 

ได้บริจาคเงินเพื่อซื้อท่อระบายนิ้านั้น งบประมาณมันเกิน ๓,๐๐๐ บาท หรือไม่ เพราะถ้าเกินก็ถือว่าผิดต่อ 

ระเบียบและกฎหมาย 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาล ฯ :ขอให้้บริหารตอบข้อซักถาม 

นายสมัย ก นัหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ : เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม 

ประชุมทกท่าน ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลฯได้ซักถามเรื่องการบริจาคเงินซื้อท่อระบายนํ้า เพื่อแกไขปัญหา 

เร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนบ้านฝีอฮี หมู่ที่ ๒ ม นัเป็นงานเร่งด่วนจริงๆ ด ว้ยทางผู้บริหารได้เห็นความ 

เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆ ณ ตอนนั้น เห็นภาพที่ทางพระสงฆ์ต้องเดินลุยนํ้าออกบิณฑบาตแล้ว เลย 

อยากแกไขป้ณูหาเร่งด่วนนี้หากจะรองบประมาณจากทางเทศบาลก็คงจะนานก็เลยใช้งบประมาณส่วน~วช่วย 

แกไขป้ญหาให้เลย โดยไม่มีการหาเสียงและไม่เคยมีคำมั่นสัณูญาว่าจะใหไดๆเข้ามายุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิ้น 

ส่วนเรื่องที่นายกได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นผู้ประสานงานเรื่องการจัดหา~สดุ 

เคมีภัณฑ์ที่สามารถบรรเทาและป้องกั~รคระบาดในวัวหรือโรคลัมปีสกีน ที ก่ำล งัระบาดอยูในขณะนี้ ด ว้ยทาง 

สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านดังกล่าวมีความรู้เรื่องสัตวบาลและจั้กกับทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ จตุร 

พ กัตรพิมาน จึงได้ขอให้ท่านเป็นผู้ประสานสอบถามเกี่ยวกับเรื่องตัวยาควรเป็นชนิดใด ที ม่ีผลในการยับยั้งเชื้อ 

ด งักล่าว และหาซื้อได้จากทึ่ใด ท่านก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางประสานงานให้เพราะเป็นงานเร่งด่วนพี่น้อง 

ประชาชนเดือดร้อนอย่างมากเพราะเชื้อระบาดไปทั่ว โดยที่ท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้มีส่วนได้เสียฺแต่ 

อย่างใดในการจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นอิานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที จ่ะต้องเข้าสู่กระบวนการตามระเบียบต่อไป หรือ 

หากทางสมาชิกสภาเทศบาลฯยังมีข้อสงสัย ในคราวประชุมครั้งต่อไปตนจะได้นำข้อมูลมาเสนอต่อที่ประชุม 

ทราบต่อไป 



๖ 

นายบุญสวย พ นัธ์ุสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒: นำเรียนต่อ~ประชุม ตนก็มิได้ติดใจอะไรเพียงแคไม่อยากให้มี 

สมาชิกสภาเทศบาลฯเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพราะมันผิดต่อระเบียบ ข้อกฎหมาย 

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายประ~ท~ สม สมใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ : ชี แ้จงต่อที่ประชุมว่าตนเป็นเพียงผู้ประสานงาน สอบถามเรื่อง 

ต วัยาเคมีภัณฑ์ และแหล่งที่สามารถหาซื้อได้เท่านั้น ส่วนการดำเนินการจัด่ซื้อจัดจ้าง นเป็นกระบวนการที่ 

ทางเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการต่อไป 

นางสกา อาจเจริณู สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : : เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 

ผ้เูข้าร่วม ประชุมทุกท่าน ตนขอเสนอต่อที่ประชุมด้วยวาระนี้ไดไช้เวลาในการอภิปรายค่อนข้างนานมากแล้ว 

ตนจึงขอให้ประธานสภาฯเข้าส่วาระถัดไป 

จJ 

ทีประชุม : _เห็นชอบให้เข้าสู่วาระถัดไป-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลดงแดงพิจารณาเสร็จแล้ว 

 ~ม่มี) 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ :ได้ขอให้ผู้บริหารนำเสนอณัูตติต่อที่ประชุมในวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ 

นายสมัย ก นัหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ : นำเสนอณัูตติต่อที่ประชุมในวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ 

๕.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.สำนักปลัดเทศบาล 

ด ว้ยงานการศึกษา มีความประสงค์จะขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 

ตัง้โต๊ะพร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลดงแดง จำนวน ๓ 

เครื่อง งบประมาณ ๗๓,๕๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

สำน กัปลัดเทศบาล จึงมีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้งรายการใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนงบประมาณและการแกไขเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทิาให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

โอนลด 

แผนงานการศาสนาและวัฒนรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

งบดิาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โครงการจัด่งานบวงสรวงพระพรหม งบประมาณตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๘๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด จำนวน ๗๓,๕๐๐ บาท 



๗ 

ตัง้รายการใหม่ 

แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทค่าครุภัณ่ฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๗๓,๕๐๐ บาท แยกเป็น 

๑.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ว้ ราคา 

เครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 

ื น้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉ บเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 

๒.เครื่องพิมพ์ Mนitifunction แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (,nk Tank Printer) 

ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๕๐๐ บาท-(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 

พื น้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 

นายอนัต์ มาตย์หงสาประธานสภาเทศบาลฯ:ได้สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถาม 

หรือไม่เมื่อไม่มีจึงขอความเห็นซอบจากสภาเทศบาลฯ เห็นชอบหรือไม่เห็นซอบที่สำนักปลัดเทศบาลฯ งาน 

การศึกษาขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัง้รายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่อง 

คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๗๓,๕๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : _เห็นชอบเป็นเอกฉันท์_ 

นายสมัย ก นัหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ : นิาเสนอณัูตติต่อที่ประชุมต่อในวาระที่ ๕.๑ ต่อไป 

๒.กองช่าง 

ด ว้ยกองช่าง เทศบาลติาบลดงแดงมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวนงบประมาณ ๔๐๑,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งรายการใหม่ ด งันี้ 

โอนลด 

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณตั้งไว้ ๖๙๕,๕๒๐บาทงบประมาณคงเหลือ ๓๓๒,๒๖๘.๓๙ 

บาท ขอโอนลด ๑๕๘,๐๐๐ บาท 

๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 

๕๘,๘๕๐.๖๖ บาท ขอโอนลด ๒๖,๐๐๐ บาท 

๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๑,๔๙๐,๔๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๖๑๕,๙๐๐.๑๘ บาท ขอโอนลด ๑๙๓,c๐๐ บาท 

๔.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท 



๘ 

ตัง้รายการใหม่ 

แผนงานอตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น~าน 

~, cm 

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหนองวัดเก่า บ้านเขวา ม.๑๐ งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ บาท 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หนองวัดเก่า บ้านเฃวา หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานวางท่อระบายนํ้าคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ขนาดเส้นฝาศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวl! ๑๒ ท่อน และวางท่อระบายนํ้าคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อนพร้อมลงลูกรัง 

-ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลดงแดง 

-เป็นไปตามพระราซบัญณัูติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ปี (เพิ่มเติมฉ~บที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕) 

๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเทศบาลตำบลดงแดง งบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐ บาท 

เพื่อปรับปรุงหลังคาของอาคารให้มีสภาพที่ดีสามารถปัอง~น่นํ้าฝนรั่วซึมได้ เพื่อป้องกัน 

อ นัตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของทางราซการเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่~ห้มีความ 

เหมาะสมปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ 

-ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลดงแดง 

-เป็นไปตามพระราชบัณูญ~เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ปี (เพิ่มเติมฉ~บที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) 

๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องคณะผู้บริหาร งบประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องคณะผู้บริหาร ผนังอลูมิเนียมลูกฟูกพร้อมติดตั้งกระจกหนา๖ mm. 

ประตูบานเลื่อน ป.๑ บานกระจกใส หนา ๖ mm. วงกบอลูมิเนียมเพื่อให้มีสภาพที่ดี เพื่อป้องกัน 

อ นัตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของทางราชการ ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิ~ติงานของ 

เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ 

-ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลดงแดง 

-เป็นไปตามพระราซบัณูญ~ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕ปี(เพิ่มเติมฉ~บที่๖ พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) 

๔.โครงการปรับปรงซ่อมแซมป้ายสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลดงแดง งบประมาณ 

q 

๔๘,๐๐๐ บาท 

ปรับปรุงป้ายสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลดงแดง 

-ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลดงแดง 

-เป็นไปตามพระราชบัญณัูติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 



๙ 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕ปี(เพิ่มเติมฉ~บี๖ พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) 

๕.โครงการขยายเขตไฟศ่า บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท 

ขยายเขตไฟศ่า บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ เส้นทางจากบ้านนายคำอ้าย ภาษี ถึง ~าน นางก้าน 

ทวินันท์ จำนวน ๒ ต้น งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท 

-เป็นไปตามพระราชบัญณัูติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

~เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕ปี(เพิ่มเติมฉ~บที่๖ พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) 

นายอนัต์ มาตย์หงสาประธานสภาเทศบาลฯ:ได้สอบถามที่ประซุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถาม 

หรือไม่เมื่อไม่มีจึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ เห็นซอบหรือไม่เห็นซอบกองช่างเทศบาลตำบลดงแดง 

ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณ 

๔๐๑,๐๐๐ บาท ซึง่ตนจะขอความเห็นซอบเป็นโครงการๆไป ด งันี้ 

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหนองวัดเก่า บ้านเขวา ม.๑๐ งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์_ 

๒.โครงการปรับปรุงช่อมแซมหลังคาเทศบาลตำบลดงแดง งบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : _เห็นชอบเป็นเอกฉันท์_ 

๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องคณะผู้บริหาร งบประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท 

มติทีประซุม : -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์_ 

๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลดงแดง งบประมาณ 

๔๘,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์_ 

๕.โครงการขยายเขตไฟศ่า บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท 

มติที่ประซุม : -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์_ 

๕.๒ ร บัรองการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 

ประธานสภาฯ :ได้ขอให้ผู้บริหารนิาเสนอณัูตติต่อที่ประชุมในวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ 

นายสมัย ก นัหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ : เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด ว้ย~านเขวา ม.๓ ขอความ 

อนุเคราะห์ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ กรณีใซ้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองสะเทียงในการยื่นขอใบจัดตั้ง 

ให้เป็นวัด ซึง่ในส่วนนี้ตนจะขอให้ผู้นิาชุมชนได้นำเรียนต่อที่ประซุมในเรื่องนี้ 



๑๐ 

นายคำภู นรชาญ ผ้ชู ว่ยฝัใหณู่บ้านหมู่ที่ ๓ : นำเรียนต่อที่ประซุมเพิ่มเติม ส บืเนื่องจๅกวัดใต้ร่มเย็น ย งัไ~ได้ 

จดทะเบียนเป็นวัด ตอนนี้ยังคงเป็นที่พักสงฆ์อยู่ และมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนให้เป็นวัด แต่เนื่องด้วย 

พื น้ที่ของวัดิ่ใต้ร่มเย็นนั้นตั้งอยู่บนที่สาธารณะหนองสะเทียง ทางคณะกรรมการวัด และทางผู้นำชุมชน จึงมี 

ความประสงค์ที่จะให้ทางสภาเทศบาลตำบลดงแดงรับรองการใช้พื้นที่สาธารณะประโยซนในการตั้งวัด 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาล ฯ :ขอให้นิติกรได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องนี้ 

ให้ที่ประซมทราบ 

จ 

นายศุภากฤช ข่าขันมะลี นิติกร: เรียนประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน ในส่วนของการรับรองการใหไซ้พื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อจัดตั้งเป็นวัดนั้น ตาม 

กฎหมายแล้ว ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น หรือสภาท้องถิ่นแต่อย่างใด ด งันั้นในส่วนนี้ทางสภา 

เทศบาลตำบลดงแดงจึงไม่สามารถรับรองการให~ช้พื้นที่สาธารณะประโยซน์หนองเทียงในการตั้งเป็นวัดได้ 

เพราะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ แต่สภาเทศบาลตำบลดงแดงสามว่รถรับรองได้ว่าวัดใต้ร่มเย็นตั้งอยูในพื้นที่ 

สาธารณะประโยซน์หนองสะเทียงจริง 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาล ฯ : เรียนท่านผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๓ ้วยทางกฎหมายนั้นสภาเทศบาล 

ตำบลดงแดง ไม่สามารถรับรองการใหไช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองเทียงในการตั้งเป็นวัดได้ แต่สามารถ 

ร บัรองว่าวัดใต้ร่มเย็นตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองสะเทียงจริง จึงขอทำความเข้าใจและแจ้งให้ท่าน 

ทราบว่าทางสภาเทศบาลตำบลดงแดงจะรับรองว่าวัดใต้ร่มเย็นตั้งอ์เนพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองสะเทียง 

จริง 

นายคำภู นรขาญ ผ้ชู่วยผู~~บ้านหมู่ที่ ๓ : ๓ : ขอขอบคุณทางสภาเทศบาลตำบลดงแดง ก็ขอให้ทางสภาเทศบาล 

ตำบลดงแดงดำเนินการตามกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นให้ถูกต้อง ซึง่ตนและทาง 

คณะกรรมการหมู่บ้านก็จะนำมติข้อพิจารณา การรับรองในครั้งนี้ไปดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นขอขึ้น 

ทะเบียนให้เป็นวัดต่อไป 

ประธานสภาฯ :ได้ถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประซุม เห็นชอบหรือไม่ 

เห็นชอบรับรองว่าวัดใต้ร่มเย็นตั้งอยูในพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองสะเทียงจริง 

มติที่ประชุม _ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์_ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประซุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่ 

นายอุดม บุญพา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : เสนอขอให้ยังคงมีการจัดกิจกรรมประเพณีทางพุทธศาสนา 

เช่นเดิม เช่นกิจกรรมทอดเทียนรวม 

นายบุญสวย พ นัธ์ุสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : ฝากเรื่องไฟฬามุมมืด ไม่ทราบว่าตอนนี้มีอุปกรณ์หรือยังและ 

อยากให้ทางผู้บริหารทำหนังสือแจ้งให้ทางผู้นำชุมชนทราบและสำรวจความต้องการที่จะซ่อมแซมด้วย 







๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เมื่อ ว นัพุธ ที ่๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประซมสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

,:, 

ผ้มาประซม

'~' ่ 

, 

ลำด บั่ที ซือ - สกุล 

๑. นายอนันต์ มาตหงสา 

๒. นางสุรัตน์ ส ตีๅ 

๓. นางสาวประภาศรี หงษ์ทะนี 

๔. นายสุมิตร โชติอุดมโชค 

๕. นายธงชัย จ นัทร์เหลือง 

๖. นางเจือจันทร์ โพสาราช 

๗. สต.เอกซัย 
บุ

ตรสอน 

๘. นายชศิลป์ 

~U 
ทองมา 

๙. นายอุดม 
บุ

ญพๅ 

๑๐. นายบุญสวย พ นัธ์ุสาง 

๑๑. นางสีกา 
อาจเจริญ 

« ๑๒. นายประสิทธิ สมใจ 

๑๓. นายรัชพล 
ไกยสินธ์ุ 

ผู
ไม่มาประชม 

๑. -ไม่มี-

ผู้
เข้าร่วมประชม 

ลำด บัที่ ช อื _ สกุล 

๑. 

๒. 

๓. 

นายวรรณชัย 

นายสมรรถภณ 

นายสมัย 

มาตย์วิเศษ 

พรมสา 

ก นัหาจันทร์ 

๔. นายนิวัติ 
มู

ลมณี 

๕. นายคำพันธ์ วงศ์อามาตย์ 

๖. นางบุผา ดีสม 

๗. นางสาววิมล พนมเขต 

๘. นางเนาวรัตน์ 
เหลืองเจริญ 

0 

๙. นายกาพล เศษ~อ 

ตำแหน่ง 

ประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

สมาซิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

สมาซิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

สมาซิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล 

ตำแหน่ง 

นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 

รองนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 

รองนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 

ที ป่รึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 

เลฃานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 

ผ้อูำ
นวยการกองคลัง 

~หฌู่บ้านหมู่ที่๖ 

หั
วหน้าสำนัฺ~่ป~- -·~ : 

~~ก~~่~~~ฺ่~ 

, 

, 

' 

1 ~$.s ,~ 

, 



๒ 

๑๐. นายคิาภู นรชาญ ผ้ชู่วยฝัเหญ่บ้านหมู่ที ๓ 

๑๑. นายอ่อนจันทร์ เฉนียง ผ้ซู ว่ยฝัเหณู่บ้านหมู่ที่ ๓ 

๑๒. นางเบญจวรรณ วรขันธ์ ผไูหณู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ 

๑๓. นายทองพูน พนมเขต ~วยฝัเหณู่บ้านหมู่ที่ ๗ 

๑๔. นายศุภากฤช ข่าขันมะลี นิ ติกร 

๑๕. นางศรินทร์ญา สมเพชร เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

นายัชพล ไกย~นธ์ุ ปลัดเทศบาล : ได้เชิญ นายอนัตน์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : ได้กล่าวเปิดการประซุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ทีประธานแจ้งต่อ~ประชุมทราบ 

๑.เรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑~~ ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลตัวเอง และให้กำ~งิ่ใจ 

ทีมหน่วยแพทย์ ทีมสาธารณสุข ทีม อสม. และขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแล ประสานง บหน่วยงานต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 

ประชุม : - ร บัทราบ - 

ระเบียบวาระที ๒ เรื่อง ร บัรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมีอ 

ว นัจันทร์ ที  ่๑๗ พฤษภาค~J พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มติ~ประชุม 

๐_~ 

: - รบรอง - 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูฦ้ถาม 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : ด ว้ยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ส่งกระทู้ถาม ๒ เรื่อง จึงขอให้ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที ต่ัง้กระทู้ถามได้อภิปรายต่อที่ประชุมและขอให้ทางผู้บริหารได้ตอบข้ออภิปรายของ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายบุญสวย พ นัธ์ุสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : ได้อภิปรายดังนี้ 

๑.เรื่องรถขุดเจาะบ่อบาดาล ด ว้ยรถขุดเจาะบ่อบาดาล ได้จัดซื้อมาเพื่อให้การซ่วยเหลือพี่น้อง 

ประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เพื่อขุดเจาะปอบาดาล แต่ตนเห็นว่าปัจจุ~นรถขุดเจาะปอบาดาล 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนำไปใซ้งานอย่างอื่น ซึ ง่ยังไม่มีการเสนอต่อ9~ประชุมสภาเทศบาลฯเพื่อขอความ 

เห็นชอบ หากรถชิารุดก็ควรซ่อมบำรุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่หากทางผู้บริหารต้องการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพหรือนำไปใช้งานอย่างอื่นก็ควรจะขอมติจากสภาเทศบาลฯเสียก่อน 



นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : ขอให้ผู้บริหารตอบข้อซักถามของสมาซิกสภาเทศบาลฯ 

นายวรรณชัย มาตย์วิเศษนายกเทศมนตรีฯ: เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯและ 

ผ้เูฃ้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านบุญสวย ~นธ์ุสาง ได้อภิปรายเรื่องการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนิาไปใช้งานอย่างอื่นนั้น ตนขอนำเรียนต่อที่ประชุมเพื่อทราบ 

~นี้ 

เรื่องรถขุดเจาะปอบาดาล ในส่วนของรถขุดเจาะปอบาดาลจะแยกออกเป็น รถยนต์ และเ~~องฃุด 

เจาะปอบาดาลไม่ได้เป็นครุภัณ่ฑ์ตัวเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นครุภัณฑ์รถยนต์ อีกส่วนเป็นครุภัณฑ์เครื่องขุดเจาะ 

ปอบาดาล แยกกันต่างหาก อี กทั้ง รถยนตไม่ได้มีการเปลี่ยนสภาพแต่อย่างใดแต่เพื่อความสะดวกในการทำ 

ความสะอาด เช็คสภาพรถยนต์ จึงจำเป็นต้องยกเครื่องขุดเจาะปอบาดาลออกก่อน และเซ็คสภาพการใช้งาน 

ของรถยนต์ก็อาจจะมีการใช้งานอย่างอื่นบ้าง เมื่อทำความสะอาด เช็คสภาพการใช้งานของรถยนต์ เมื่อเห็นว่า 

สามารถใช้งานได้ตามปกติดีแล้วก็จะนำมาใช้งานในส่วนของการขุดเจาะปอบาดาลเช่นเดิม 

อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่รั่บผิดชอบงานขุดเจาะปอบาดาลได้ขอลาออก ในตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ขุดเจาะบ่อ 

บาดาล และเครื่องขุดเจาะชำรุดค่อนข้างมาก อาจจะด้วยอายุการใช้งานและการใช้งานค่อนข้างหนักจึงทำให้ 

ประสิทธิภาพในการขุดเจาะลดน้อยลง 

นายบุญสวย พ นัธ์ุสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒: ขอบคุณสำหรับการตอบข้ออภิปราย เรื่องรถขุดเจาะ 

ปอบาลดาลทางสมาชิกสภาเทศบาลฯก็ไม่ได้ติดใจเพียงอยากทราบว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ซีง่ตนอยากให้ยังคงมีการให้บริการพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อยู่ เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ดี 

และได้อภิปรายเรื่องการจัดซื้อเคมีภัณฑไนการกำจัด และไล่แมลง (โรคลัมปีสกีน) ในส่วนนี้ตนอยาก 

ทราบว่าจัดซื้อจิานวนกี่ขวด ราคาต่อขวด เป็นจำนวนเงินงบประมาณเท่าไหร่ และใครมีส่วนในการจัดซื้อจัด 

จ า้งบ้าง 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาล ฯ : ขอให้ผู้บริหารตอบข้ออภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายสมัย ก นัหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ : เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่านในเรื่องนี้ทางผู้บริหารได้มอบหมายให้นายประสิทธิ สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ เป็น 

ผ้ปูระสานงานกับทางปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน และปศุสัตว์จังหวัด่ร้อยเอ็ด เกี่ยวกับิ่เรื่องัวเคมีภัณฑ์ ที่

สามารถบรรเทาและปัองันโรคระบาดในวัวหรือโรคลัมปีสกีน ที ก่ำล งัระบาดในขณะนี้ จึงขอให้นายประสิท~ 

สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ เป็นผู้ซี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ 



(~ 

นายประ~ท~ สม สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ :เรียนประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของการจัดซื้อเคมีภัณฑ์นั้น จำนวนเคมีภัณฑ์ที่สั่งซื้อ จำนวน ๓๒ ขวด 

ราคา ขวดละ ๗๕๐ บาท เป็นจ°านวนงบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท เป็นราคาตามท้องตลาด แต่เป็นราคาที่ถูก 

ที สุ่ดแล้ว 

นายบุญสวย พั
นธ์ุสางสมาชิกสภาเทศบาลฯเขต๒:ได้ซักถามต่อี่ประชุมในการที่ผู้บริหารได้มอบให้ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นผิดหรือไม่ ตนคิดว่ามันผิดระเบียบ ตนไม่อยากให้ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯเข้าไปมีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ขอให้เป็นห~าที่ของเจ้าหน้าท่~นการจัดหา~สดุดีกว่า 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาล ฯ :ขอให้นิติกรได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องนี้ 

ให้ที่ประชุมทราบ 

นายศุภากฤช ข่าขันมะลี นิติกร: เรียนประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม 

ประซุมทุกท่าน ในส่วนนี้ตามที่ท่านบุณูสวย พ นัธ์ุสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ได้นำเรียนไปเบื้องต้นนั้น 

คือจะมีกฎหมาย อยู่ ๒ ต วั คือกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมาย ปปช. ก็จะเป็นในส่วนของการมี 

ส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรา ๒๗๖ คือจะห้ามให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้าราชการทางการเมือง ห า้มให้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียในเรื่องของสัญญาจ้าง หรือการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกระบวนการที่องค์กรของเราไปทำสัญญาจ้าง~บ่ 

บุคคลภายนอก เพราะเกรงจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน เข้าข่ายฐานทุจริตต่อหน้าที่ ในส่วนที่ท่านบุญสวย 

พ นัธ์ุสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ นำเรียนในเบื้องต้นถือเป็นแนวทางในการป้องกันตนเอง ก็ขอให้ระมัดระวังใน 

ข้อนี้ด้วย ตนเข้าใจว่าเป็นงานเร่งด่วน และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน เข้ามาเพึ่อมีจุดประสงค์ที่จะ 

ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แต่ก็ขอให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายต่างๆด้วย ครับ 

นายบุญสวย พ นัธ์ุสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒:ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ่บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

คือ คอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับพี่น้องประซาชนประสานกับผู้บริหาร ให้ดำเนินการแกไขป้ญหาให้กับพี่น้อง 

ประชาชน ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร การใช้งบประมาณ ของทางผู้บริหารว่าใช้งบประมาณให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดหรือไม่ การตั้งเทศบัญณู~ที่นำไปควบคุมเรื่องต่างๆที่จะนำไปปฏิ~ติ นัน่คือหน้าที่ของสมาชิก 

สภาเทศบาลฯ ในส่วนของกา'~ลงมือปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้ๅที่ 

อีกเรื่องคือ เรื่องที่นายกเทศมนตรีได้บริจาคซื้อท่อระบายนํ้าให้กับ บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒ นัน้ ตนคิดว่ามัน 

ผิดเพราะตามกฎหมายการเลือกตั้งได้กำหนดว่า ก่อนและหลังการเลือกตั้ง ๖ เดือน ห า้มบริจาคเงินเกิน 

๓,๐๐๐ บาท หรือการให้คำมั่นสัณูญาว่าจะให้ ตนเป็นห่วงเกรงว่าอาจจะอยูในห่วง ๖ เดือนนี้ ซึง่มันผิดต่อ 

ระเบียบ กฎหมายการเลือกตั้ง 



๕ 

นางสาวประภาศรี หงษ์ทะนี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ :เรียนประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภา 

เทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ในส่วนของเรื่องการบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ 

ครอบครัวผ้ติดเชื้อไวรั~คโรน่า ๒๐๑๙ คื
อในส่วนนี้เป็นเงินที่พี่น้องซาวตำบลดงแดงได้ร่วมบริจาคมาเพื่อให้ 

<u 

ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ บ า้นดงแดง ที ต่้องกัก~ว ตนเห็นว่าเงินมันเหลือและ 

ได้หารือกับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแดงแล้ว เห็นสมควรที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้อง 

ประชาชนบ้านผือฮี ที ต่ อ้งกํก่ตัวเซ่นกัน ในส่วน~ไม่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณใดๆของเทศบาล และไมใช่เงิน 

ส่วนตัวทั้งหมดแต่อย่างใด 

นายบุญสวย พ นัธ์ุสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒:ในส่วนนี้ตนเข้าใจ แต่ที่ตนท้วงติง คือเรื่องที่นายกเทศมนตรีฯ 

ได้บริจาคเงินเพื่อซื้อท่อระบายนํ้านั้น งบประมาณมันเกิน ๓,๐๐๐ บาท หรือไม่ เพราะถ้าเกินก็ถือว่าผิดต่อ 

ระเบียบและกฎหมาย 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาล ฯ :ขอให้ผู้บริหารตอบข้อซัก่ถาม 

นายสมัย ก นัหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ : เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้ๅร่วม 

ประชุมทุกท่าน ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลฯได้ซักถามเรื่องการบริจาคเงินซื้อท่อระบายนํ้า เพื่อแกไขปัญหา 

เร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนบ้านผือฮีหมู่ที่๒มันเป็นงานเร่งด่วนจริงๆ ด ว้ยทางผู้บริหารได้เห็นความ 

เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆ ณ ตอนนั้น เห็นภาพที่ทางพระสงฆ์ต้องเดินลุยนํ้าออกบิณฑบาตแล้ว เลย 

อยากแกไขป้ณูหาเร่งด่วนนี้หากจะรองบประมาณจากทางเทศบาลก็คงจะนานก็เลยใช้งบประมาณส่วนตัวช่วย 

แกไขปัญหาให้เลย 
โดยไม่มีการหาเสียงและไม่เคยมีคำมั่นสัญญาว่าจะใหไดๆเข้ามายุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิ้น 

ส่วนเรื่องที่นายกได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นผู้ประสานงานเรื่องการจัดหา~สดุ 

เคมีภัณ่ฑ์ที่สามารถบรรเทาและปัองกัน่โรคระบาดในวัวหรือโรคลัมปีสกีน ที ก่ำล งัระบาดอยูในขณะนี้ ด้วยทาง 

สมาซิกสภาเทศบาลฯ ท่
านดังกล่าวมีความรู้เรื่องสัตวบาลและรู้จักกับทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ จตุร 

พ กัตรพิมาน จึ
งได้ขอให้ท่านเป็นผู้ประสานสอบถามเกี่ยวกับเรื่องตัวยาควรเป็นชนิดใด ที ม่ีผลในการยับยั้งเชื้อ 

ด งักล่าว และหาซื้อได้จากที่ใด ท่
านก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางประสานงานให้เพราะเป็นงานเร่งด่วนพี่น้อง 

ประชาชนเดือดร้อนอย่างมากเพราะเชื้อระบาดไปทั่ว 
โดยที่ท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้มีส่วนได้เสียแต่ 

อย่างใดในการจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นอิานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่
จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามระเบียบต่อไป หรือ 

หากทางสมาชิกสภาเทศบาลฯยังมีข้อสงสัย 
ในคราวประชุมครั้งต่อไปตนจะได้นำข้อมูลมาเสนอต่อที่ประชุม 

ทราบต่อไป 



๖ 

นายบุญสวย พ นัธ์ุสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒: นำเรียนต่อที่ประชุม ตนก็มิได้ติดใจอะไรเพียงแค่ไม่อยากให้มี 

สมาชิกสภาเทศบาลฯเข้าไปเกี่ยวข้อง~บ่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพราะมันผิดต่อระเบียบ ย ้ขอ้กฎหมาย 

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายประ~ท~ สม สมใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ : ซี แ้จงต่อที่ประชุมว่าตนเป็นเพียงผู้ประสานงาน สอบถามเรื่อง 

ต วัยาเคมีภํณ่ฑ์ และแหล่งที่สามารถหาซื้อได้เท่านั้น ส่วนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า่ นเป็นกระบวนการที่ 

ทางเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการต่อไป 

นางสีกา อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : : เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 

ผ้เูข้าร่วม ประชุมทุกท่าน 
ตนขอเสนอต่อที่ประชุมด้วยวาระนี้ได~ช้เวลาในการอภิปรายค่อนข้างนานมากแล้ว 

ตนจึงขอให้ประธานสภาฯเข้าส่วาระถัดไป 

บ 

ที ป่ระชุม : _เห็นชอบให้เข้าสู่วาระถัดไป-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรีองที่คณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลดงแดงพิจารณาเสร็จแล้ว 

 ~ม่มี) 

ระเบียบวาระที ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ :ได์้ขอให้ผู้บริหารนำเสนอณัูตติต่อที่ประชุมในวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ 

นายสมัย ก นัหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ:นำเสนอณัูตติต่อที่ประชุมในวาระที่๕ข้อ๕.๑ 

๕.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.สำนักปลัดเทศบาล 

ด ว้ยงานการศึกษา มีความประสงค์จะขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 

ตัง้โต๊ะพร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลดงแดง จำนวน ๓ 

เครื่อง งบประมาณ ๗๓,๕๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

สำน กัปลัดเทศบาล จึงมีความประสงค์ที่จะโ.อนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้งรายการใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนงบประมาณและการแกไขเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

โอนลด 

แผนงานการศาสนาและวัฒนรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โครงการจัดงานบวงสรวงพระพรหม งบประมาณตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๘๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด จำนวน ๗๓,๕๐๐ บาท 



๗ 

ตัง้รายการใหม่ 

แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทค่าครุภัณ่ฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๗๓,๕๐๐ บาท แยกเป็น 

๑.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิว้ ราคา 

เครื่องละ ๑๗๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 

พื น้ฐานกา~จัด่หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 

๒.เครื่องพิมพ์ Muitifunction แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (,nk Tank Printer) 

ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๕๐๐ บาท~(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 

พื น้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 

นายอนัต์ มาตย์หงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : ได้สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถาม 

หรือไม่เมื่อไม่มีจึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบที่สำนักปลัดเทศบาลฯ งาน 

การศึกษาขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัง้รายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่อง 

คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๗๓,๕๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์_ 

นายสมัย ก นัหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ : นำเสนอณัูตติต่อที่ประชุมต่อในวาระที่ ๕.๑ ต่อไป 

๒.กองช่าง 

ด ว้ยกองช่าง เทศบาลตำบลดงแดงมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวนงบประมาณ ๔๐๑,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งรายการใหม่ ด งันี้ 

โอนลด 

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณตั้งไว้ ๖๙๕,๕๒๐บาทงบประมาณคงเหลือ ๓๓๒,๒๖๘.๓๙ 

บาท ขอโอนลด ๑๕๘,๐๐๐ บาท 

๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 

๕๘,๘๕๐.๖๖ บาท ขอโอนลด ๒๖,๐๐๐ บาท 

๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๑,๔๙๐,๔๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๖๑๕,๙๐๐.๑๘ บาท ขอโอนลด ๑๙๓,c๐๐ บาท 

๔.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ่การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอี่นๆ จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท 



๘ 

เสริมเหล็ก 

เสริมเหล็ก 

๒๕๖๕) 

ตัง้รายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหนองวัดเก่า บ า้นเขวา ม.๑๐ งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ บาท 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หนองวัดเก่า บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานวางท่อระบายนํ้าคอนกรีต 

!?=~ 

ขนาดเส้นฝาศนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวl! ๑๒ ท่อน และวางท่อระบายนํๅคอนกรีต 

บ 

ขนาดเส้นฝาศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อนพร้อมลงลูกรัง 

-ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลดงแดง 

-เป็นไปตามพระราชบัญณัูติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ปี (เพิ่มเติมฉ~บที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเทศบาลตำบลดงแดง งบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐ บาท 

เพื่อปรับปรุงหลังคาของอาคารให้มีสภาพที่ดีสามารถปัอง~น่นํ้าฝนรั่วซึมได้ เ เพื่อปัองกัน 

อ นัตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของทางราชการเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านอาคารสถาน เห้มีความ 

เหมาะสมปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ 

-ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลดงแดง 

-เป็นไปตามพระราชบัญณู~เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕ปี(เพิ่มเติมฉ~บที่๖ พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) 

๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องคณะ้บริหาร งบประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องคณะผู้บริหาร ผนังอลูมิเนียมลูกฟูกพร้อมติดตั้งกระจกหนา๖ mm. 

ประตูบานเลื่อน ป.๑ บานกระจกใส หนา ๖ mm. วงกบอลูฎเนียมเพื่อให้มีสภาพที่ดี เพื่อป้องกัน 

อ นัตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของทางราชการ ให้มีความเหมาะสม ปลอด~ย่ เ เอื้อต่อการปฏิ~ติงานของ 

เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ 

-ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลดงแดง 

-เป็นไปตามพระราชบัญฌัูติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕ปี(เพิ่มเติมฉ~บที่๖ พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) 

๔๘,๐๐๐ บาท 

๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลดงแดง งบประมาณ 

ปรับปรุงปัายสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลดงแดง 

-ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลดงแดง 

-เป็นไปตามพระราชบัญณัูติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 



๙ 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ๕ ปี (เพิมเติมฉ~บที ๖ พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) 

๕.โครงการขยายเขตไฟศ่า บ า้นดงแดง หมู่ที ๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท 

ขยายเขตไฟฬา บ า้นดงแดง หมู่ที่ ๑ เส้นทางจากบ้านนายคำอ้าย ภาษี ถึง บ า้น นางก้าน 

ทวินันท์ จำนวน ๒ ต้น งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท 

-เป็นไปตามพระราชบัญณัูติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕ปี(เพิ่มเติมฉ~บที่๖ พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) 

นายอนัต์ มาตย์หงสาประธานสภาเทศบาลฯ:ได้สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถาม 

หรือไม่เมื่อไม่มีจึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกองซ่างเทศบาลตำบลดงแดง 

ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจิาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณ 

๔๐๑,๐๐๐ บาท ซึง่ตนจะขอความเห็นชอบเป็นโครงการๆไป ด งันี้ 

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหนองวัดเก่า บ้านเขวา ม.๑๐ งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : -เห็นชอบเป็นเอกฦันท์_ 

๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเทศบาลตำบลดงแดง งบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์_ 

๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องคณะผู้บริหาร งบประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท 

มติทีประชุม : _เห็นชอบเป็นเอกฉันท์_ 

๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลดงแดง งบประมาณ 

๔๘,๐๐๐ บาท 

มติทีประชุม : 

มติที่ประซุม : -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์_ 

๕.โครงการขยายเขตไฟศ่า บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท 

มติทีประชุม : -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์_ 

๕.๒ ร บัรองการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 

ประธานสภาฯ :ได้ขอให้ผู้บริหารนำเสนอญัตติต่อที่ประชุมในวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ 

นายสมัย ก นัหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ : เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด ว้ย~านเขวา ม.๓ ขอความ 

อนุเคราะห์ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ กรณีใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองสะเทียงในการยื่นขอใบจัดตั้ง 

ให้เป็นวัด ซึ่
งในส่วนนี้ตนจะขอให้ผู้นำชุมชนได้นำเรียนต่อที่ประชุมในเรื่องนี้ 



๑๐ 

นายคิาภู นรชาณู ผ้ชู ว่ยผู้ใหณู่บ้านหมู่ที่ ๓ : นำเรียนต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ส บืเนื่องจากวัดใต้ร่มเย็น ย งัไม่ได้ 

จดทะเบียนเป็นวัด ตอนนี้ยังคงเป็นที่พักสงฆ์อยู่ และมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนให้เป็นวัด แต่เนื่องด้วย 

พื น้ที่ของวัดใต้ร่มเย็นนั้นตั้งอยู่บนที่สาธารณะหนองสะเทียง ทางคณะกรรมการวัด และทางผู้นำชุมชน จึงมี 

ความประสงค์ที่จะให้ทางสภาเทศบาลตำบลดงแดงรับรองการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชนๆนการตั้งวัด 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาล ฯ :ขอให้นิติกรได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องนี้ 

ให้ที่ประชุมทราบ 

นายศุภากฤช ข่าขันมะลี นิติกร: เรียนประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม 

ประชุมทกท่าน ในส่วนของการรับรองการให~ช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อจัดตั้งเป็นวัดนั้น ตาม 

กฎหมายแล้ว ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น หรือสภาท้องถิ่นแต่อย่างใด ด งันั้นในส่วนนี้ทางสภา 

เทศบาลตำบลดงแดงจึงไม่สามารถรับรองการใหไช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองเทียงในการตั้งเป็นวัดได้ 

เพราะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ แต่สภาเทศบาลตำบลดงแดงสามารถรับรองได้ว่าวัดใต้ร่มเย็นตั้งอยู่ในพื้นที่ 

สาธารณะประโยชน์หนองสะเทียงจริง 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาล ฯ : เรียนท่านผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๓ ด้วยทางกฎหมา่ นสภาเทศบาล 

ตำบลดงแดง ไม่สามารถรับรองการใหไช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองเทียงในการตั้งเป็นวัดได้ แต่สามารถ 

ร บัรองว่าวัดใต้ร่มเย็นตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองสะเทียงจริง จึงขอทำความเข้าใจและแจ้งให้ท่าน 

ทราบว่าทางสภาเทศบาลตำบลดงแดงจะรับ่รองว่าวัดใต้ร่มเย็นตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองสะเทียง 

จริง 

นายคำภู นรขาณู ผ้ ซู่วยฝัไหณู่บ้านหมู่ที่ ๓ : ขอขอบคุณทางสภาเทศบาลตำบลดงแดง ก็ขอให้ทางสภาเทศบาล 

ตำบลดงแดงดำเนินการตามกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นให้ถูกต้อง ซึ ง่ตนและทาง 

คณะกรรมการหมู่บ้านก็จะนำมติข้อพิจารณา การรับรองในครั้งนี้ไปดิาเนินการตามขั้นตอนการยื่นขอขึ้น 

ทะเบียนให้เป็นวัดต่อไป 

ประธานสภาฯ :ได้ถามีประชุมมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่ 

เห็นชอบรับรองว่าวัดใต้ร่มเย็นตั้งอยูในพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองสะเทียงจริง 

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์_ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ 
ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่ 

นายอุดม บุญพา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : เสนอขอให้ยังคงมีการจัดกิจกรรมประเพณีทางพุทธศาสนา 

เช่นเดิม เช่นกิจกรรมทอดเทียนรวม 

นายบุญสวย พ นัธ์ุสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : ฝากเรื่องไฟฬามุมมืด ไม่ทราบว่าตอนนี้มีอุปกรณ์หรือยังและ 

อยากให้ทางผู้บริหารทำหนังสือแจ้งให้ทางผู้นำชุมชนทราบและสำรวจความต้องการที่จะซ่อมแซมด้วย 



๑๑ 

นายประสิท~ สม สมใจ สมาซิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : เสนอต่อที่ประชุม 

๑.เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขอให้ทางผู้บริหารสั่งดำเนินการให้มีการเก็บภาษีให้ 

ทัว่ถึง เต็มที่ 

๒ เรืองขอให้มีการเรียกเก็บภาษีจากรถบรรทุกดิน หิน รถเกี่ยวข้าวที่มาวิ่งหากิน ในเขตพื้นที่ตำบล 

ดงแดง เนื่อํงจากทำให้ถนนชำรุด เสียหายมาก 

นางสาวประภาศรี หง ทะนี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ : นำเรียนต่อทีประชุมทราบ เรืองงานกองทุนสวัสดิการ 

ออมวันละบาท ของเทศบาลต°าบลดงแดง ในวันนี้จะมีการเบิกเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสำรองจ่ายให้กับญาติ 

ผ้เูสียชีวิต จ งึแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายสมัย ก นัหาจัน่ทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ :นำเรียนต่อที่ประชุม เรื่องอุปกรณไฟฬามุมมืดตอนนี้ทางช่างไฟฬากำลัง 

เร่งออกซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอยู่แต่หากทางผู้นำชุมชนเห็นว่ามีจุดที่ชำรุดก็ขอให้แจ้งเข้ๅมาเองได้เลยไม้ต้องรอ 

ให้ทางเทศบาลทำหนังสือให้สำรวจ 

นายนิวัติ มูลมณี ที ป่รึกษานายกเทศมนตรีฯ : เพิ่มเติมในส่วนของเ่องรถขุดเจาะปอบาบาล ้วยตอนนี้เราไม่มี 

บุคลากรที่จะขุดเจาะ จึงต้องซะงักไป ทางเทศบาลฯได้ติดต่อประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

, , , , , 

เพือขอความอนุเคราะห์เครืองขุดเจาะปอบาดาลทีสามารถขุดเจาะได้ลึกกว่าทีเรามีอยู่ เพือประโยชน์สูงสุดของ 

พี น่ อ้งประชาชน 

นางสกา อาจเจริญ สมาซิกสภาเทศบาลฯ : นำเรียนต่อที่ประชุม ด ว้ยปัญหาหลายๆอย่าง ก็ขอให้ค่อยๆแกไขปัญหา 

ไป ตนเชื่อว่าทกๆท่านในที่นี้อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนอยู่แล้ว และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่~อง 

ประชาชนท่ฯวใ~ตำบล เรึ่องงบประมาณ ตนไม่อยากให้ทางผู้บริหารกระจุกอยู่~~ครงการใดโครงการหนึ่ง อยาก 

ให้กระจายกัน่ไปให้ครบทุกหมู่บ้าน 

มติทีประชุม _ ทีประชุมรับทราบ-

ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรืิองอื่นๆหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงได้กล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 

(ลงชือ) 

~·ๅ~~ 

ผ้จูดบันทึกการประชุม (ลง~อ) 

(นางศรินทร์ญา สมเพชร) 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาณูงาน 

, 

ผ้ตูรวจบันทึกการประชุม 

(นายรัชพล ไกยสินธ์ุ) 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงแดง 



๑๒ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ตำบลดงแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

(ลงชือ) 

(นางสาวประภ่าศรี หงษ์ทะนี) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

ผ้ตูรวจรายงานการประซุม 

(ลงชื่อ) ~,· 

(นางสีกา อาจเจริญ) (นายอนันต์ มาตหงสา) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

ผ้ตูรวจรายงานการประชุม 

(ลงชือ) 

!, 

\ 

---~ 

(นายบุญสวย พ นัธ์ุสาง) 

สมาซิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง 
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